

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ QUANG TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /UBND-ĐCXĐ *Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023*  
V/v báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân về  
việc sơ bộ phương án bố trí tái định cư  
khi thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Sông  
Tống, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn.

Ngày 10/10/2022, UBND thị xã Bim Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai phương án sơ bộ về bồi thường GPMB khi thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Bắc Sông Tống, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn theo quy hoạch chi tiết đã được UBND thị xã Bim Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới phía Bắc Sông Tống, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn.

Theo đó, trong ranh giới thực hiện Dự án có 7 hộ bị ảnh hưởng phải thực hiện di chuyển bố trí tái định cư. Theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Bắc Sông Tống, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn đã được phê duyệt thì không thực hiện bố trí tái định cư trong dự án mà thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân vào khu dân cư phía Đông Bắc cầu vượt đường sắt, xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn (có vị trí giáp ranh về phía Tây dự án Khu đô thị mới phía Bắc Sông Tống, xã Quang Trung).

Tại hội nghị các phòng ban của UBND thị xã đã triển khai các nội dung liên quan, giải đáp thắc mắc của các hộ dân và phát phiếu xin ý kiến các hộ dân về phương án sơ bộ về tái định cư trong đó đưa ra 02 phương án: Phương án 1: Các hộ sẽ tái định cư trong dự án và Phương án 2: Các hộ sẽ được tái định cư tại khu dân cư phía Đông Bắc cầu vượt đường sắt, xã Quang Trung. Kết quả, khảo sát lấy ý kiến như sau: Có 03 hộ thống nhất với phương án 2; các hộ còn lại (4hộ) chưa thống nhất với phương án tái định cư bên ngoài dự án, lý do chủ yếu là các hộ đưa ra là các hộ đều là anh em, họ hàng, đang sinh sống gần nhau, quen với khu vực, do đó các hộ mong muốn nếu là tái định cư thì được sống gần nhau (ra khu tái định cư mới sẽ không được như mong muốn mà phải bóc thăm nếu trùng với mong muốn các hộ khác).

UBND xã Quang Trung báo cáo về UBND thị xã xem xét giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng QLĐT;
- Lưu: VP, ĐC.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thắng**

